

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า ตามสกุลเงินตปท.-ผู้ส่งออกขายดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่ากลับมาแข็งค่า หลังสกุลเงินหลักและสกุลเงินในเอเชีย พื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์ ขณะที่ดีลเลอร์ระบุว่า มีแรงขายดอลลาร์จากกลุ่มผู้ส่งออกในช่วงเช้านี้

*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบตะกร้าสกุลเงินในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยดอลลาร์ร่วงลงหลังข้อมูลที่น่าผิดหวัง ได้สกัดการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไม่ช้า

*ช่วงเช้านี้ ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงถึง 1% หลังจากสถาบันจัดการด้านอุปทาน(ISM) รายงานว่า ดัชนีภาคการผลิตร่วงลงสู่ระดับ 49.0 จากระดับ 50.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิ.ย.52

*ข้อมูลดังกล่าวไม่สนับสนุนเหตุผลให้เฟด ลดโครงการซื้อสินทรัพย์ก่อนกำหนด แต่เจ้าหน้าที่เฟดบางราย ก็ยังมองว่า การดำเนินการดังกล่าว อาจจะยังคงเกิดขึ้น หากเศรษฐกิจยังคงปรับตัวดีขึ้น

*นักลงทุนจะรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเดือนพ.ค.ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ซึ่งนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีท คาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 170,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานจะอยู่ที่ 7.5%

*ขณะเดียวกัน จุดสนใจของตลาดจะอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งนักลงทุนกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่อีซีบีจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของอีซีบี หรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ลงสู่ระดับติดลบ ซึ่งทั้งสองกรณีจะถ่วงยูโรลง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.441 บาท

*09.26 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.41/43 จาก 30.45/48 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.40/44 จาก 30.47/49 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 99.61/63 จาก 99.48 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3062/63 จาก 1.3073 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นได้ตาม major currency แล้วก็ regional พวก exporter ก็มีขายดอลลาร์กันออกมา เพราะระยะสั้นๆมองว่า dollar index อาจจะมีอ่อนลงบ้าง ไม่ได้ขึ้นมากๆเหมือนที่ผ่านมา" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นตามทิศทางสกุลเงินหลัก และสกุลเงินภูมิภาค ที่ฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ขณะที่แรงขายดอลลาร์จากกลุ่มผู้ส่งออก ก็เป็นปัจจัยหนุนเงินบาทในวันนี้ด้วย

ดิลเลอร์ มองว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านอยู่ที่ 30.30 และแนวรับที่ 30.45 และ 30.50 ตามลำดับ

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้